



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลหนองกลางนา

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ได้ประกาศกรอบแนวทางการขับเคลื่อนและบริหารจัดการของศูนย์กีฬาตำบล การจัดทำมาตรฐานการส่งเสริม และการพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต และ แนวทางการเพิ่ม ประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการกีฬาหมู่บ้าน / ชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ซึ่งเป็นไปตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามแนวทางการถ่ายโอนภารกิจงาน ส่งเสริมกีฬาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ตามมาตรฐานการ ส่งเสริมกีฬาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมกีฬาและ การออกกำลังกาย รวมถึงการประสานการดำเนินงานด้านการส่งเสริมกีฬาของศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หรือ ชมรม หรือ สโมสร หรือ กลุ่มออกกำลังกายในหมู่บ้าน / ชุมชน ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา รวมถึงการประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา โดยได้แจ้งแนวทางจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลหนองกลางนา ดำเนินการ ภายใต้การถือปฏิบัติหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๕๘๓ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ กรอบใน การกำหนดนโยบายประกาศคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓ / ว ๕๐๖๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้การดำเนินงานในภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนในด้านการส่งเสริม กีฬาและการออกกำลังกาย เป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริมกีฬาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง มหาดไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย รวมถึงการประสานการดำเนินงานด้าน การส่งเสริมกีฬาของศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หรือ ชมรม หรือ สโมสร หรือ กลุ่มออกกำลังกายในหมู่บ้าน / ชุมชน ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจและหน้าที่ตามความแห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงจัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลหนองกลางนา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และทิศทางตามกรอบในการกำหนด นโยบายประกาศคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖) ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับ จังหวัด และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๓) เพื่อถือปฏิบัติตามประกาศกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนและบริหารจัดการของศูนย์กีฬา ตำบล การจัดทำมาตรฐานการส่งเสริม และการพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต และ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการกีฬาหมู่บ้าน / ชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ที่ได้กำหนดให้มี

๔) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่สนใจและรักการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย รวมตัวกันจัดตั้งศูนย์กีฬา หมู่บ้าน หรือ ชมรม หรือ สโมสร หรือ กลุ่มออกกำลังกายในหมู่บ้าน / ชุมชน

๕) เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ของศูนย์กีฬาแต่ละหมู่บ้าน หรือ ชมรม หรือ สโมสร หรือ กลุ่มออกกำลังกายใน หมู่บ้าน / ชุมชน ให้ประชาชนทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

๖) เพื่อจัดซื้อ / จัดหา และให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่

๗) เพื่อดำเนินการติดต่อประสานงานในการจัดทำแผนงานส่งเสริมการกีฬาในการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและการออกกำลังกาย อย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายสุวิทย์ จินดาเจีย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา